
1.fundur 

Foreldrafundur Stóru- Vogaskóla haldinn upp í Stóru- Vogaskóla 

21. september 2016 og hófst hann kl. 20:00 

1. Kosið var í fræðslunefnd en engin gaf sig fram  

 

2. Kosning um setu í skólaráð og gaf Magnús  Hannes Steingrímsson sig 

fram um áframhaldandi setu í nefndinni ásamt Oddi Ragnari Þórðarsyni 

 

3. Farið var yfir skýrslu stjórnar og það sem var helst gert í vetur var  

- Lestrarhátíðin 

- Jólatónleikarnir 

- 10. Bekkur fór í leikhúsferð og styrkti foreldrafélagið þá ferð 

- Skipulögðum vorhátíð og var  Sirkús Ísland með atriði 

-  

4. Engar lagabreytingar 

 

5. Anna fór yfir ársreikninginn 

 

6. Kosning á skoðunarmönnum reikninga og gaf Gunnar Andrésson sig fram 

að fara yfir reikninga að loknum fundi 

 

7. Allir í stjórninni gáfu aftur kost á sér  

 

8. Önnur mál: 

- Rætt var um heimanám og var ákveðið að stjórnin myndi ræða það 

nánar á fundi með skólastjórnendum 

- Auglýsa heimanám í skóla betur fyrir foreldrum  

- Foreldrar væri til í að hafa gæsluna fyrr þegar það er foreldraviðtöl í 

skólanum 

- Gera skoðunarkönnun um afstöðu foreldra til vetrafrís 

- Nestismál voru rædd og voru foreldrar að velta fyrir sér hvort hægt 

væri að fá nestið í áskrift 

- Lýsing er ábótavant og vilja foreldar að það séu gerðar úrbætur á 

lýsingu hjá göngubrautinni 

Fundi slitið kl 21.45 

Fundarritari       


